

การขยายเวลาการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดทุกท่าน

จังหวัดได้พิจารณาขยายเวลาการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดทุกท่าน ให้งดออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นหรือไม่ด่วน ให้ร้านอาหารปรับลดเวลาทำการ ฯลฯ ทั้งทั้งจังหวัดออกไปอีก 2 สัปดาห์ จากเดิมที่มีกำหนดถึงวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม เป็นถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีความจำเป็นต้องระงับการกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งอยู่ ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง และขอความร่วมมือทุกท่านในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอความร่วมมือต่อไป (ถึงวันที่ 21 มีนาคม)	
ร้านอาหาร	ลดเวลาทำการ(5:00~21:00) จำหน่ายสุรา 11:00-20:30 (ออเดอร์สุดท้าย)
ประชาชน ในจังหวัด	หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านและการ เดินทางโดยไม่จำเป็นเร่งด่วน แม้ในช่วงเวลากลางวัน
ผู้ประกอบการ	ปรับการทำงานโดยให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home) และสลับทีมทำงาน กรณีไปทำงานขอให้จัดเวลาเข้างานเหลื่อมกัน ชี้ จักรยานไปทำงาน

[สถานที่และร้านค้า] ดำเนินมาตรการตามแนวปฏิบัติของแต่ละ
ประเภทธุรกิจอย่างจริงจัง และติดสติ๊กเกอร์ STOP COVID-19

ขอให้ร้านอาหารเปิดทำการระหว่าง 5.00 - 21.00 น. เริ่มจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 11.00 น. และหยุดรับออเดอร์ที่ 20.30 น. ต่อไปจนถึงวันที่ 21 มีนาคม ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวปฏิบัติของแต่ละประเภทธุรกิจอย่างจริงจัง และติด "สติ๊กเกอร์ STOP COVID-19" เพื่อแสดงถึงการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือจะได้รับค่าตอบแทนความร่วมมือวันละ 40,000 บาท โดยจะช่วยให้สามารถยื่นเรื่องขอ [ระยะ 2] (8 - 28 กุมภาพันธ์) และ [ระยะ 3] (1 - 7 มีนาคม) รวมไปถึงพร้อมของ [ระยะ 4] (8 - 21 มีนาคม) ได้ เพื่อลดภาระในการยื่นเรื่องของผู้ประกอบการทุกท่าน

ขอให้ประชาชนในจังหวัดทุกท่านดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นพื้นฐานอย่างจริงจัง เช่น งดออกนอกบ้านหรือเดินทางโดยไม่จำเป็นหรือไม่ด่วนแม้ในเวลากลางวัน, เลี่ยง 3C, รักษาระยะห่างทางกายภาพ, สวมหน้ากาก, ล้างมือ ฯลฯ เพื่อลดโอกาสสัมผัสเชื้อระหว่างคนกับคน

และขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านใช้การทำงานที่บ้าน (Work from Home) และการผลัดเวรมาทำงาน (Rotation) อย่างจริงจังต่อไป


เพื่อไม่ให้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง

ตามที่ระบุข้างต้น ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง


จึงขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดทุกท่านในการปฏิบัติตามที่ระบุด้านล่างนี้

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด

❁ การรับประทานอาหาร ขอให้รับประทานอาหารจำนวนคนน้อยร่วมกับคนรับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจำ ใช้เวลาไม่นาน ไม่ส่งเสียงดัง และสวมหน้ากากระหว่างสนทนา



❁ งานกิจกรรมต่าง ๆ จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อใกล้เปลี่ยนเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ สำหรับการท่องเที่ยวฉลองจบการศึกษา งานเลี้ยงขอบคุณ และงานเลี้ยงต้อนรับต่าง ๆ ในปีนี้ขอให้จัดแบบย่อมนยา รวมถึงขอให้งดการกินเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างชมดอกไม้ด้วยเช่นกัน



จังหวัดได้ยกเลิกเทศกาลซากุระ ในสวนสาธารณะของจังหวัด ขอให้งดจัดงานเลี้ยง และได้ขอให้เทศบาลต่าง ๆ ดำเนินมาตรการเดียวกันด้วย

สุดท้ายนี้

จากนี้ จังหวัดจะเสริมความแข็งแกร่งของระบบการแพทย์ อาทิ เพิ่มจำนวนเตียง, ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในบ้านพักคนชรา ฯลฯ ไปพร้อมกับการเฝ้าระวังในเรื่องสถานะผู้ติดเชื้อใหม่ แนวโน้มของสายพันธุ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงของโหลเวียนของผู้คน ฯลฯ สำหรับวัคซีน ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม) จะเริ่มฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ ฯลฯ ก่อน และจะสนับสนุนให้มีการฉีดในแต่ละเทศบาลอย่างราบรื่นต่อไป

ต่อจากนี้ จังหวัดก็จะร่วมมือกับผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดทุกท่านต่อไป เพื่อให้ชนะการต่อสู้กับ COVID-19 ได้ทั้งสังคม จึงขอความกรุณาทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้